

ยิปรอด คิวรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” โดยกระทรวงแรงงาน



บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอด” และผู้ให้บริการโซลูชันระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกว่า 45 ปี ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” จากงานประกาศผลรางวัล The Best of DSD 2016 จัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี งานประกาศผลรางวัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Department of Skill Development: DSD) จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพและพัฒนาตลาดแรงงานในประเทศไทย

เนื่องด้วยภาครัฐมีนโยบายที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องการเพิ่มโอกาสการจ้างงาน เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนงาน สตรี และผู้ด้อยโอกาส โดยส่งเสริมให้แรงงานมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือในทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) คือ 1 ใน 59 องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Outstanding Organization of Skill Development)” ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนความสำเร็จ ความพยายามขององค์กรที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน สามารถนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่มีความมั่นคงอีกต่อไป

มร. ริชาร์ด จูเซวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรของเรา ผมขอขอบคุณกระทรวงแรงงานอีกครั้งที่ได้คัดเลือกบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้รับคัดเลือกในปี พ.ศ. 2559 ในฐานะองค์กรชั้นนำซึ่งให้การส่งเสริมและสร้างแนวทางการสนับสนุนด้านการเงิน อุปกรณ์และวัสดุ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเรายังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสการจ้างงานเพื่อแรงงานไทยอย่างไม่หยุดยั้ง และยังคงลงทุนเพื่อยกระดับทักษะฝีมือของพนักงานและผู้ติดตั้งระบบก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง”

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปัจจุบันมีโรงงานการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมนำเสนอสินค้าและบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชันส์ในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

เกี่ยวกับ แชน-โกเบ็ง (Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแชน-โกเบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป

แชน-โกเบ็ง มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 170,000 คน ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยธุรกิจยิปซัมของแชน-โกเบ็ง ซึ่งมีการดำเนินงานมานานกว่า 350 ปีใน 130 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานในหน่วยงานถึง 13,000 คน ฐานการดำเนินงานระดับโลกนี้แสดงให้เห็นว่าแชน-โกเบ็ง สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ และนำเสนอโซลูชันส์การก่อสร้างที่ยั่งยืนและเหมาะสมสำหรับตลาดในประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

แชน-โกเบ็ง ได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2016 ซึ่งเป็น 1 ใน 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคที่ได้รับรางวัลนี้

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับยิปซ้อคและแชน-โกเบ็ง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocClub>